



# ข้อมูลธุรกิจ



ฉบับที่ 5,437 ปีที่ 16

วันที่ 21 ตุลาคม 2567

ราคา 10 บาท

[www.datanews9.com](http://www.datanews9.com)

## จับ 5 เทรนด์วัตถุดิบทำอาหารมาแรง แห่เอกชนไทยปรับกลยุทธ์ขยายตลาด

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวยอร์ก กรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศ รายงานว่า ในช่วงปี 2566 ที่ผ่านมา เป็นปีที่ท้าทายอีกปีสำหรับผลิตภัณฑ์วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร ปัจจัยหลักมาจากอัตราเงินเฟ้อและราคาสินค้าที่สูงขึ้น และยังคงส่งผลต่อไปในปี 2567 โดยยอดขายผลิตภัณฑ์วัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารเพิ่มขึ้น 4.4% ในแง่ของมูลค่าและมีปริมาณเพิ่มขึ้น 1.4% โดยราคาต่อหน่วยที่เพิ่มสูงขึ้นเกิดจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่พุ่งสูงขึ้น ขณะที่ ความต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกำลังเพิ่มขึ้น **อ่านต่อหน้า 2**

ภาพจาก : thansettakij.com



ภาพจาก : [www.terrabkk.com](http://www.terrabkk.com)



ภาพจาก : posttoday.com

หมุม "ตลาด 11" อับธุรกิจคอนเทนต์เอเชีย น. 2

"คลัง" ยังไม่สรุปเก็บค่าธรรมเนียม 50 บาท/ครั้ง น. 2

**รับลงประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์**  
**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8**



### จับ 5 เทรนด์วัตถุดิบทำอาหารหาแรง แหะเอกชนไทยปรับกลยุทธ์ขยายตลาด

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวยอร์ก กรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศ รายงานว่า ในช่วงปี 2566 ที่ผ่านมา เป็นปีที่ท้าทายอีกปีสำหรับผลิตภัณฑ์วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร ปัจจัยหลักมาจากอัตราเงินเฟ้อและราคาสินค้าที่สูงขึ้น และยังคงส่งผลต่อไปในปี 2567 โดยยอดขายผลิตภัณฑ์วัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารเพิ่มขึ้น 4.4% ในแง่ของมูลค่าและมีปริมาณเพิ่มขึ้น 1.4% โดยราคาต่อหน่วยที่เพิ่มสูงขึ้นเกิดจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่พุ่งสูงขึ้น

ขณะที่ ความต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกำลังเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตัวเลือกที่มีส่วนผสมของน้ำตาลน้อย ไฟเบอร์สูง โปรตีนสูง และไม่มีแลคโตส ซึ่งกำลังเติบโตอย่างมากในหมวดซอสและเครื่องปรุงต่าง ๆ และคาดว่าจะการฟื้นตัวของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ในอนาคต ซึ่ง Euromonitor ได้สรุป 5 เทรนด์ ที่เป็นตัวกำหนดวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหาร ไว้ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมหลักมาจากพืช อาหารทางเลือกจากพืช เนื่องจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อผลึกที่ระบุว่าเป็น "มังสวิรัต" เพิ่มขึ้นอย่างมาก และผู้บริโภคมีการรับรู้มากขึ้น โดยพบว่าในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ในหมวดซอสและเครื่องปรุง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลึกระบุว่าเป็นมังสวิรัตหรือทำมาจากพืชมากที่สุด

2. การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและดีต่อสุขภาพกำลังเพิ่มขึ้น แม้ว่าผลิตภัณฑ์หมวดที่มักถูกมองว่ามีราคาแพง แต่ผู้บริโภคต้องการตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพ วัตถุดิบในการประกอบอาหารที่มีส่วนผสมที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เทรนด์ความนิยมในด้านสุขภาพเกี่ยวกับการลดน้ำตาล ตั้งแต่ปี 2561 - 2566 จำนวนผู้บริโภคที่เรียกกร้องให้ลดน้ำตาลในอาหารเพิ่มขึ้น 53% ทั่วโลก

3. ผลิตภัณฑ์ฟรีเมียม ในช่วงปี 2565-2566 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอน ส่งผลให้หลายครัวเรือนไม่สามารถใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นได้มากนัก เช่น การซื้อของฟุ่มเฟือยหรือสินค้าราคาแพง แต่ในขณะเดียวกัน ความต้องการผลิตภัณฑ์ฟรีเมียมกลับเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคยังคงให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีคุณภาพสูง

4. ผลิตภัณฑ์ที่มาจากแหล่งที่ยั่งยืนหรือสินค้าที่ถูกผลิตขึ้นโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อเพราะเชื่อว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อย่างเช่น ซอส น้ำจิ้ม และเครื่องปรุง ที่ผลิตโดยคำนึงถึงการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น จากแหล่งผลิตที่มีการประเมินการควบคุมหรือการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีอันตราย

5. โซลูชันการค้าปลีก แนวทางการค้าปลีกใหม่ ๆ กำลังยกระดับความสะดวกสบายในการซื้ออาหารสำเร็จรูป หลังจากที่ยอดขายออนไลน์พุ่งสูงขึ้นช่วงโควิด-19 ผู้บริโภคเริ่มกลับมาซื้อปิ้งตามร้านค้าอีกครั้ง เพราะต้องการเห็นสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารและอาหารของผู้บริโภคนั้น มักจะเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคเริ่มมองหาสินค้าที่มีราคาที่ย่อมเยาและต้องการตัวเลือกจากหลากหลายแบรนด์ ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคก็ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ ดีต่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทำให้การรับประทานอาหารที่บ้านน่าสนใจมากขึ้น และมีกรรมวิธีที่ง่ายต่อการรับประทาน ทั้งนี้ แนะนำผู้ประกอบการไทยควรติดตามแนวโน้มและความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ปรับกลยุทธ์การตลาดและการผลิตให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ใช้ช่องทางการขายที่หลากหลาย เช่น ออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในหลายรูปแบบ และเก็บข้อมูลความคิดเห็นจากลูกค้าเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งขึ้น (ที่มา : [www.thansettakij.com](http://www.thansettakij.com))

### ทหุห “คลาวด์ 11” อับธุรกิจคอนเทนท์เอเชีย

นายสุทธา เรืองชัยไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ MQDC เปิดเผยว่ากล่าวว่ ธนาคารกรุงเทพ ได้สนับสนุนสินเชื่อระยะยาวให้กับโครงการคลาวด์ 11 (Cloud 11) ของ MQDC ซึ่งจะเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) ของธุรกิจคอนเทนท์และผู้ประกอบการในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยุคใหม่ และศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย รวมทั้งเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงและมีส่วนร่วมในงานสร้างสรรค์

ทั้งนี้บริษัทได้ดึงพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศร่วมพัฒนาระบบนิเวศสำหรับนักสร้างสรรค์ ทั้งในด้านส่วนของพื้นที่สตูดิโอระดับโลก พิพิธภัณฑศิลป์ศิลปะดิจิทัล ฮอลล์จัดแสดงสำหรับงานคอนเสิร์ตและอีสปอร์ต รวมถึงโรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับวงการสร้างสรรค์แห่งใหม่ระดับภูมิภาคที่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยปัจจุบันได้สร้างไปแล้ว 70% คาดแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4 ปี 2568 (ที่มา : [www.dailynews.co.th](http://www.dailynews.co.th))

### “คลัง” ยังให้สรุปเก็บค่าธรรมเนียม 50 บาท/ครั้ง

นายลวรรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีนายกรัฐมนตรี สั่งการกระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลัง เร่งดำเนินโครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย เพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชน ว่า คลังพร้อมหารือกับคมนาคม เพื่อดำเนินการหาแหล่งเงินทุนมาใช้ดำเนินนโยบายดังกล่าว ซึ่งจะมีหลายแนวทางในการระดมทุน

ส่วนข้อเสนอกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติด (Congestion Charge) ในช่วง 5 ปีแรก 40-50 บาทต่อครั้ง เป็นเพียงหนึ่งในแนวทางที่กระทรวงคมนาคมเสนอมาเท่านั้น และยังไม่ได้ข้อสรุป ซึ่งหลังจากนี้จะต้องมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่ นโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย เป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งการศึกษาจะครอบคลุมไปถึงผลประโยชน์ที่อาจได้รับ ความคุ้มค่าทางการเงิน แหล่งเงินทุน เพื่อหาโครงสร้างในการจัดทำค่าโดยสาร

สำหรับแนวทางจะมีการตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน คล้ายกับไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ ฟันด์ เพื่อซื้อคืนรถไฟฟ้าจากภาคเอกชน โดยมีกรอบวงเงิน เบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 2-3 แสนล้านบาท ซึ่งแนวทางการระดมเงินจะมีหลายแนวทาง อาทิ การเปิดขายหน่วยลงทุนให้ประชาชน หรือนักลงทุนได้เข้ามาซื้อ ซึ่งจะมีแน่นอนแต่จะมีจำนวนเท่าไรจะต้องศึกษาอีกครั้ง

นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการนำรายได้จากการให้บริการรถไฟฟ้าเข้ามาช่วยระดมทุน เช่นเดียวกับแนวคิดเรียกจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติด (Congestion Charge) ในช่วง 5 ปีแรก 40-50 บาทต่อครั้ง จากกระทรวงคมนาคม ก็เป็นอีกแนวทางที่คาดว่าจะนำเงินเข้ากองทุนได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 10,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม แนวคิดทั้งหมด ยังไม่ตกผลึก แต่หลักการคือจะไม่นำเงินภาษีจากคนทั้งประเทศมาซื้อสัมปทานรถไฟฟ้าคืน เพราะโครงการนี้คนได้ประโยชน์จะเป็นคนกรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงควรให้คนในเขตเมืองดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย

“ข้อดีนอกจากจะช่วยลดค่าครองชีพประชาชนแล้ว ยังทำให้คนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะมากขึ้น ช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปของทั้ง 2 กระทรวงภายในต้นปี 68 เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันเป้าหมายภายในเดือนก.ย.68” (ที่มา : [www.dailynews.co.th](http://www.dailynews.co.th))

## ประกาศ

ด้วยบริษัท เซฟ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ได้รับใบอนุญาตขายตรงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ขอประกาศให้ทราบว่าบริษัทขอยกเลิกการประกอบธุรกิจขายตรงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป เนื่องจากบริษัทมิได้ประกอบธุรกิจขายตรงตั้งแต่บริษัทได้รับใบอนุญาต

ทั้งนี้หากผู้ใดต้องการติดต่อเรื่องการยกเลิกการประกอบธุรกิจขายตรงของบริษัทดังกล่าวสามารถติดต่อโดยตรงที่บริษัท โทร.02-300-4951

บริษัท ยูนิโกลบ(ไทย) จำกัด

วันที่ 21 ตุลาคม 2567

เรื่อง เชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 121/59 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,000,000 บาท

วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (ทุน) ดังนี้

ข้อ 5. ทุนของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 4,000 หุ้น (สี่พันหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 5,000 บาท (ห้าพันบาท)

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ถือไปประชุมแทนด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ นายศุภณัฐ ภิรมานา

(นายศุภณัฐ ภิรมานา)

กรรมการผู้จัดการ

## บริษัท ซอปรวิกรม (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 28 ซอปรวิกรม 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

วันที่ 21 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซอปรวิกรม (ไทยแลนด์) จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของ บริษัท ซอปรวิกรม (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ เลขที่ 142 อาคารยูเอซีทีทีเพลส ชั้น 14 ห้อง 1406-1407 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและ/หรืออำนาจกรรมการ

วาระที่ 2 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน



ขอแสดงความนับถือ

วิภา รัชชานนท์  
(นางสาววิภา รัชชานนท์)

กรรมการ

## บริษัท ซอปรวิกรม(ทีเอส1) จำกัด

เลขที่ 28 ซอปรวิกรม 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

วันที่ 21 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567

เรียน ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซอปรวิกรม(ทีเอส1) จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของ บริษัท ซอปรวิกรม(ทีเอส1) จำกัด ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 เวลา 11.00 น. ณ เลขที่ 142 อาคารยูเอซีทีทีเพลส ชั้น 14 ห้อง 1406-1407 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและ/หรืออำนาจกรรมการ

วาระที่ 2 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน

Shopwithme  
บริษัท ซอปรวิกรม(ทีเอส1) จำกัด  
shopwithme(th1) CO., LTD.

ขอแสดงความนับถือ

วิภา รัชชานนท์  
(นางสาววิภา รัชชานนท์)

กรรมการ

บริษัท เพชรเจริญฟู้ดส์ จำกัด

วันที่ 21 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เพชรเจริญฟู้ดส์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 240/20

ซอยลาดพร้าว 64 (เกตุญาติ) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาเรื่อง กรรมการ และ อำนาจกรรมการ

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวภัทรภา ทุมขุนทด

(นางสาวภัทรภา ทุมขุนทด)

กรรมการ

BREUNING

BREUNING CO., LTD.

121 Moo 1, Prapag 2 Road, Bangnumjird, Amphur Muangsamutakhon, Samutakhon 74000, Thailand

บริษัท บรอนนิง จำกัด

เลขที่ 121 หมู่ 1 ถนนพระราม 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

Tel: 034-417700-49 Fax: 034-458048-9

หนังสือบอกกล่าววิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

โดยหนังสือฉบับนี้ คณะกรรมการของบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะได้อัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 121 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณารายงานของคณะกรรมการ
2. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปีบัญชี ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567
3. เลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทน
5. กิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

หนังสือฉบับนี้ออกเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567 ณ สำนักงานของบริษัท จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

(นายโรแมน เซฟเฟิลส์)  
กรรมการผู้จัดการ

Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd  
No 39/234-236 Moo2, Rama 2 Road, Tambon Bangkrajaao,  
Amphur Muang Samutakhon, Samutakhon Province 74000

21<sup>st</sup> October 2024

Subject: Invitation to the Extra Ordinary Shareholders' Meeting No. 2/2024

To: The shareholders of the Company

Attachment: a) Minute BOD-APT 4/2024 b) Proxy form

Notice is hereby given that the Extra Ordinary Shareholders' Meeting No. 2/2024 of the Company will be held on 6<sup>th</sup> November 2024 time at 10:00 a.m. at the office of Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd, address 39/234-236 Moo 2, Rama 2 Rd, Tambon Bangkrajaao, Amphur Muang Samutakhon, Samutakhon 74000. The following agenda items shall be considered at the Meeting.

1. To approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 1/2024
2. To consider and approve capital increase
3. To consider and approve the amendment of Clause 5 of the Memorandum of Association
4. Others (if any)

Please kindly attend the Meeting on the date at the time and place mentioned above. If you wish to appoint a person to attend and vote at the Meeting on your behalf, please complete and duly execute the attached proxy form and must be deposited with Chairman or the person who is assigned by the Chairman at the Meeting place prior to the Meeting.

Sincerely Yours,

 /Director (s)

## ประกาศเลิกบริษัท

บริษัท อลิน แอนด์ มัม จำกัด

ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัท อลิน แอนด์ มัม จำกัด ได้มีมติให้เลิกบริษัทนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป จึงประกาศให้บรรดาลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัทฯ นี้ ได้โปรดติดต่อชำระหนี้หรือยื่นคำทวงหนี้ต่อข้าพเจ้า ณ สำนักงานของผู้ชำระบัญชี เลขที่ 99/42 หมู่ที่ 7 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ภายในกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2567

นางสาวอรพินท์ แสงทองพินิจ  
ผู้ชำระบัญชี

## ประกาศเลิกบริษัท

บริษัท โชคชัย มวยไทย จำกัด  
ทะเบียนเลขที่ 0835557014872

ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท โชคชัย มวยไทย จำกัด ได้มีมติให้เลิกบริษัทฯ นี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้บรรดาลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัทฯ นี้ ได้โปรดติดต่อชำระหนี้หรือยื่นคำทวงหนี้ต่อข้าพเจ้า ณ สำนักงานของผู้ชำระบัญชีเลขที่ 14/99 หมู่ที่ 5 ตำบลลลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป



ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2567

  
.....  
(นายอัครชัย กิ่งแก้ว)  
ผู้ชำระบัญชี

## ประกาศ

เลิก บริษัท เอพีเอ็น.แลนค์สเตป จำกัด

ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอพีเอ็น.แลนค์สเตป จำกัด ได้มีมติพิเศษให้เลิกบริษัทฯ นี้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป

จึงขอประกาศให้บรรดาลูกหนี้ และเจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัทฯ นี้ ได้โปรดติดต่อชำระหนี้ หรือยื่นคำทวงหนี้ต่อข้าพเจ้า ณ สำนักงานเลขที่ 218/10 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ภายในกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2567

นายอภิชาติ จันทร์ทิพย์  
ผู้ชำระบัญชี

## บริษัท เทนไฟร์ จำกัด

68/2 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

วันที่ 21 ตุลาคม 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นของ บริษัท เทนไฟร์ จำกัด

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567

ด้วยบริษัท เทนไฟร์ จำกัด จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ณ บริษัท เทนไฟร์ จำกัด เลขที่ 68/2 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เวลา 09.00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณารายงานอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ  
เรือโทพิบูล ภูละปะนะ  
กรรมการ

## บริษัท ไทยซอฟต์อ็อป จำกัด

เลขที่ 559/58 ซอยสาธุประดิษฐ์ 41 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยซอฟต์อ็อป จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 559/58 ซอยสาธุประดิษฐ์ 41 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาเรื่อง กรรมการ และ อำนาจกรรมการ
- วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

( นางพิมพ์สุชาณีกา สีลาลักษณ์ )  
กรรมการบริษัท



## รับลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์

ก้าวสู่ปีที่  
**16**

ขั้นตอน  
ลงประกาศ



สแกน QR-CODE  
หรือโทรสอบถาม  
เพื่อขอลงประกาศ



ชำระเงิน



ส่งประกาศทาง  
Email หรือ Line



ลงประกาศ



## รับลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์

ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 7 วัน** สำหรับมติทั่วไป

ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 14 วัน** สำหรับมติพิเศษ

### เรื่องที่ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์



จ่ายเงินปันผล,  
ย้ายสำนักงานใหม่



เชิญประชุมผู้ถือหุ้น  
รับรองงบการเงิน



เปลี่ยนชื่อบริษัท  
แก้ไขเพิ่มเติมตราสำคัญ



เลิกบริษัท,  
เลิกห้าง, ชำระภาษี



แปรสภาพ หจก.  
เป็นบริษัทจำกัด



เพิ่มทุน, ลดทุนบริษัท  
ควบบริษัท



เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ  
เข้า-ออก



แก้ไขข้อบังคับ,  
แก้ไขวัตถุประสงค์

### รับลงประกาศโฆษณา

- > आयटर्षय
- > ประกาศคำสั่งศาล
- > ลงประกาศฟ้องร้อง
- > ลงประกาศฟื้นฟูสภาพพนักงาน

- > ประกาศซื้อขายที่ดิน
- > บังคับจำนอง, โฉดถอน, สัมละสาย
- > ประกาศข่าวเปิดตัวสินค้าและบริการ
- > ประกาศอื่น ๆ

### อัตราค่าลงประกาศ

กรุงเทพ

**214 บาท**

ต่างจังหวัด

**246.10 บาท**

\*\*หมายเหตุ 1. ราคาโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม



เลขจดแจ้งกรมพิมพ์(เดิม)  
สสช 298/2552

เลขจดแจ้งกรมพิมพ์(ใหม่)  
สสช 45/2563



02 853 3797-8

085 055 9306

093 124 5048



pjbusiness

www.datanews9.com



— อบรมบัญชี —  
 เกี่ยวกับ **ภาษี**  
 บุคคลธรรมดา  
 และนิติบุคคล



ยินดีให้คำปรึกษา...ค่ะ  
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม



[www.pjbusiness.net](http://www.pjbusiness.net) ▶



02 853 3797-8 ▶



pjbusiness ▶



พี่ฝน หมดกังวลเรื่องภาษี ▶



รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี  
 กับพี่ฝน หมดกังวลเรื่องภาษี ▶



# ข้อมูลธุรกิจ

[www.datanews9.com](http://www.datanews9.com)

กรุณาส่ง

หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ เลขทะเบียน สสช.298/2552

ISSN 1906-5426

# หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ

## รับลงประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8 แฟกซ์ 0 2666 1991

น.ส.กนกวรรณ เจนวีพากษ์ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา  
สำนักงานเลขที่ 9/55-56 หมู่บ้านลินอเวนิว 2 ซอยรามคำแหง 144 ถนนรามคำแหง  
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240